

พื้นที่เสี่ยงพิษสุนัขบ้า

ปศุสัตว์เข้มผวาพูดเตล เร่งหาตัวนิสิตซื้อไปเลี้ยง

ปศุสัตว์ประกาศบ้านเจ้าของพูดเตล อ.โกสุมพิสัย เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว เร่งติดตามวัยรุ่น ซื้อลูกสุนัข 3 ตัวติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจากแม่หมา เจ้าของเผยลูกสาวเร่ขายที่หน้า ม.มหาสารคาม ยังหานิสิตที่ซื้อไปเลี้ยงไม่เจอ

อ่านต่อหน้า 15

พิษสุนัขบ้า

จากกรณีนำลูกสุนัขพูดเตลผสมสุนัขจำนวน 3 ตัวจากทั้งหมด 5 ตัว ไปจำหน่ายที่ตลาดคลองถม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งอยู่ใกล้กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยเจ้าของได้ส่งลูกสุนัข อีก 2 ตัว ไปให้ญาติที่กรุงเทพฯ ก่อนที่ญาติ จะนำกลับไปที่บ้าน จ.พิษณุโลก 1 ตัว และ บุรีรัมย์ 1 ตัว ต่อมาตัวที่ถูกส่งไปที่พิษณุโลกถูกรถชนตาย ส่วนตัวที่ส่งไปที่บุรีรัมย์ก็ตายเช่นกัน โดยผลการตรวจพบติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และล่าสุดแม่สุนัขก็ตาย ทำให้กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมสัตวแพทย์ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดลงพื้นที่ เร่งติดตามหาลูกสุนัขอีก 3 ตัว เพื่อควบคุมโรค ซึ่งเกรงว่าจะเป็นอันตราย เพราะลูกสุนัขอาจติดเชื้อด้วย โดยทราบจากคนขายเพียงว่ามีเด็กวัย รุนซื้อไป โดยอาจจะเป็นนิสิตนั้น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 8 เมษายน นพ.หัสชา เนือยทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกสุมพิสัย เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากฝ่ายระบาดวิทยา โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ว่า พบสุนัขพันธุ์พูดเตล อายุ 3 ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ 329 หมู่ 6 ด.หัวขวาง อ.กันทรวิชัย ตายจากการผ่าตัด ทำหมัน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม และเมื่อทำการส่งตรวจวินิจฉัยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พบว่า

ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า สุนัขพูดเตลดังกล่าวออกลูก 5 ตัว เมื่อวันที่ 19 มกราคม และเจ้าของนำไปจำหน่ายที่บริเวณตลาดคลองถม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ มี นิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามซื้อไป 3 ตัว โดยอีก 2 ตัว นำไปเลี้ยงที่กรุงเทพฯ และตายหมดแล้ว โดยผู้เลี้ยงสุนัขรายนี้ไม่ทราบว่าสุนัข ติดเชื้อสุนัขบ้า ทำให้เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

ดังนั้นจึงอยากให้นิสิตที่ซื้อไปพร้อมกับเจ้าของมาตรวจให้แน่ใจ เพื่อความปลอดภัย และอยากแจ้งประชาสัมพันธุ์ให้นิสิตที่ซื้อลูกสุนัขพันธุ์พูดเตลในวันและสถานที่ดังกล่าว มาพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าขอนยางโดยด่วน หรือ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 08-6455-6015 ขณะนี้ได้สั่งเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าฟรี

นพ.หัสชา กล่าวด้วยว่า ได้ให้ประชาชนที่มีพื้นที่อยู่ใกล้กับบ้านเจ้าของสุนัขพูดเตลที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้ามารอรับวัคซีน ในรัศมี 50 เมตร มารับวัคซีนได้ฟรีที่โรงพยาบาลโกสุมพิสัย เพื่อป้องกันไว้ก่อน ซึ่งจะต้องทำวัคซีนทั้งหมด 4 เข็ม ฉีดให้สุนัขคือรับวัคซีนเข็มแรก ส่วนเข็มสองให้ฉีดถัดไป 3 วัน เข็มที่สามถัดไป 7 วัน และเข็มที่ 4 ถัดไป 30 วัน

ด้าน นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า หลังจากทราบข่าวได้สำรวจประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ มีจำนวนสุนัขทั้งหมด 291 ตัว แมว 53 ตัว โดยปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัยได้ประกาศให้คุ้มสังขหมู 3 เขตเทศบาลตำบลหัวขวาง อ.โกสุมพิสัย เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวจากโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม-29 เมษายน โดยห้ามทำการเคลื่อนย้ายเคลื่อนสัตว์ออกนอกพื้นที่ กรณีมีสัตว์ตายให้เจ้าของแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 12 ชั่วโมง หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าของสุนัขที่นำไปขายเปิดเผยว่า ได้ให้ลูกสาวนำสุนัขไปขายที่คลองถมหน้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จะมีเฉพาะวันจันทร์ วันอาทิตย์ และวันพฤหัสบดี ส่วนที่ตลาดไนท์พลาซ่า ในเขต อ.เมือง จะมีเฉพาะวันศุกร์ มีนิสิตมาซื้อแต่ไม่ทราบว่าบ้านอยู่ที่ไหนและจำหน่ายไม่ได้ รู้สึกเสียใจกับสุนัขที่ตาย เพราะมีความผูกพันมานาน เลี้ยงมา 3 ปี เพิ่งได้ลูกคอกนี้เป็นคอกแรกจำนวน 5 ตัว

ส่วนร้านขายสุนัขใน จ.มหาสารคาม แห่งหนึ่ง เปิดเผยว่า หลังข่าวนี้แพร่ออกไปทำให้ลูกค้าหวั่นวิตกและกลัวโดยเฉพาะสุนัขพันธุ์พูดเตล แต่ทางร้านก็ตั้งตรวจสอบที่ไปที่มาของสุนัขก่อนนำมาขายเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า

วันเดียวกัน นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้านี้ (8 เม.ย.) ทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกันประชุมเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาเป็น

ครั้งที่ 2 โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นนิสัยของเรา ก่อน เนื่องจากพื้นที่จำหน่ายลูกสุนัขอยู่ในพื้นที่ ใกล้กับมหาวิทยาลัย โดยได้ทำสื่อประชาสัมพันธ์ ไปติดและเผยแพร่ข้อมูลทุกช่องทาง และเริ่ม มาตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา เพราะหลังจากจำหน่ายลูกสุนัขวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และ มาทราบว่าแม่สุนัขตายเพราะติดเชื้อพิษสุนัขบ้า และรู้ว่าลูกสุนัขอีก 2 ตัวตายไป แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่สามารถติดตามหาตัวได้

“ยังไม่มีการตอบกลับมา ซึ่งนั่นหมายถึง อาจจะไม่ใช่นิสิตของ มมส.ก็ได้ อาจจะเป็น วัยรุ่นที่มาเที่ยว แล้วซื้อกลับไป อย่างไรก็ตาม อยากให้คนที่ซื้อไปติดต่อกลับมา เพื่อจะได้ ป้องกันเอาไว้ และวันที่ 11 เมษายนนี้ ก็จะ นัดประชุมติดตามความคืบหน้า เพราะเรื่องนี้ ซ้ำไม่ได้ ประกอบกับช่วงนี้มีนิสัยอีก 5 คณะที่ ปิดเทอมอาเซียนเป็นเวลา 6 เดือน ก็จะทำให้ ติดตามด้วยยาก ทั้งนี้ จะนำป้ายประชาสัมพันธ์ ไปติดตามคลินิกรักษาสัตว์ทั่วไปอีกทางหนึ่ง ด้วย” นายสุนทร กล่าว และว่า ได้หารือกัน ในเชิงป้องกันว่า หากจะมีการจำหน่ายสุนัขนำ จะมีมาตรการตรวจสอบและควบคุมเรื่องความ ปลอดภัยมากกว่านี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ซ้ำอีก